



ป่าไม้ยุคทุนนิยม

สำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดินได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ที่ ผผ 09/776 ถึง "นายนิค ต่อทูน" ประธานโหนดชุมชนบ่อแก้ว ต.ทุ่งพระ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ กรณีข้อร้องเรียนที่ชุมชนบ่อแก้วขอทำการติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในการเกษตร โดยหนังสือระบุความเห็นชอบให้ชะลอ หรือยุติการตัดไฟจากชาวบ้าน และข้อร้องเรียนกรณีสวนป่าคอนสารทับที่ทำกินราษฎร รวมทั้งการอนุญาตให้สำนักสงฆ์ธรรมวิทย์ใช้พื้นที่สวนป่าคอนสาร ซึ่งผู้ตรวจราชการแผ่นดินรับเรื่องไว้พิจารณา พร้อมจะตรวจสอบ

หาข้อเท็จจริงตามข้อร้องเรียนดังกล่าว !!

โดยเฉพาะกรณีที่มีการไฟฟ้าสาขาย่อยอำเภอคอนสารได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่ตามคำร้องขอใช้ไฟฟ้าแล้วทำการเดินสายไฟให้เมื่อวันที่ 18 ม.ค.56 กระทั่งวันที่ 3 ก.พ.56 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้เข้ามาในชุมชนและสั่งให้ชาวบ้านหรือถอนมิเตอร์ไฟฟ้า โดยอ้างว่าพื้นที่พิพาทดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนาม แดงยังชุ่มชู่ ไล่ให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่

ภายหลังให้ทำการรื้อถอนไฟฟ้าด้วย !?

จากข้อมูลจากชาวบ้านระบุว่า ที่ผ่านมาก อ.อ.ป. ยึดพื้นที่ชาวบ้านไปปลูกสวนป่ายูคาแล้วไล่ชาวบ้านออกจากพื้นที่ทำกิน และที่อยู่อาศัย จำนวนกว่า 4,400 ไร่ เมื่อปี 2521 กระทั่งผู้เดือดร้อนกว่า 200 ครอบครัวได้กลับเข้ามายึดคืนเมื่อ 17 ก.ค.52 แม้ชาวบ้าน 31 คนจะถูกดำเนินคดี แต่ชาวชุมชนบ่อแก้วยังคงปักหลักบนผืนแผ่นดินเดิมเรื่อยมา กระทั่งปี 2555 วันครบรอบ 3 ปีบ่อแก้วได้ประกาศพื้นที่ชุมชนเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมอินทรีย์

และพัฒนาแผนการปฏิรูปที่ดิน

ภาคเกษตรแบบครบวงจร !!

ที่สำคัญ อ.อ.ป. ต้องสนับสนุนกระบวนการทำงานของชาวบ้านในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ของชุมชนและการเร่งยกเลิกสวนป่าคอนสารตามมติคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งถือว่ามีค่ามาก และ อ.อ.ป. ต้องตรวจสอบด้วยว่าศูนย์ธรรมวิทย์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามชุมชนบ่อแก้วทำไมมีสิทธิ์ใช้พื้นที่ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา แต่ชาวชุมชนที่สูญเสียที่ทำกินของตัวเองไปเมื่อกลับเข้ามาเพื่อทวงสิทธิ์คืนและหาพื้นที่มาใช้ประโยชน์ กลับถูกฟ้องร้องดำเนินคดีขับไล่ในข้อกล่าวหาบุกรุก ทั้งที่เป็นผืนดินที่ได้ทำประโยชน์

ก่อนจะมีการประกาศเขตป่า 1?

แม้ก่อนหน้านี้ กรณีปัญหาหรือถอนไฟฟ้าในชุมชนบ่อแก้วดังกล่าว อ.อ.ป. ได้เคยชี้แจงต่อที่ประชุมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า การดำเนินการดังกล่าวขัดต่อ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ซึ่งถือว่าชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ดินของรัฐ แต่ชาวบ้านแย้งว่ากรเข้าถึงบริการของรัฐเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน โดยไม่จำแนกว่าอยู่ในพื้นที่ประเภทใด และต้องแยกออกจากปัญหาข้อพิพาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหาร่วมกับรัฐบาล !!!

ณ วันนี้ชาวบ้าน ระบุชุดถือการที่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินมีหนังสือแจ้งมา ถือเป็นสิ่งที่ดี และให้ประโยชน์ต่อชาวชุมชนอย่างมาก เพราะก่อนหน้านี้จะเกิดกรณีให้รื้อถอนไฟฟ้านั้น อ.อ.ป. พยายามหาเรื่องมาดำเนินคดีกับชาวบ้าน และบีบให้ออกจากพื้นที่มาโดยตลอด แต่ในทางกลับกัน บอร์ด อ.อ.ป. ซึ่งมี "นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์" อธิบดีกรมป่าไม้ ในฐานะบอร์ด อ.อ.ป. โดยตำแหน่ง ดูเหมือนจะ "ใส่เกียร์ว่าง" เกี่ยวกับเรื่องนี้ จนกระทั่งกลายเป็น "ปมพิקרื้อถอน" อย่างที่เห็น

ไม่น่าเชื่อว่า "ผู้บริหารป่าไม้" ยุคนี จะทำให้ชาวบ้านเสื่อมศรัทธาลงทุกขณะ แต่ในทางกลับกัน "ผู้บริหารป่าไม้" ยุคนี ก็นิยมชมชอบดีค้ำกับบรรดากลุ่มทุนต่างๆ เสียเหลือเกิน...เพราะอะไรเธอ เชื่อว่าสังคมคงพอเดาออกครับ....!!!

..เพชรพญา..

E-mail : pethpaya@yahoo.com